

# THÔNG TIN TÓM TẮT

## Về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ

\* Tên đề tài: *Phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam*

\* Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại.

\* Mã số: 62.34.01.21.

\* Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Chi.

\* Người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch  
Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan.

\* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương.

\* **Luận án đã có một số đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:**

- Luận án đã hệ thống hoá và phân tích, luận giải rõ cơ sở lý luận về phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực trong quá trình CNH, HĐH. Đặc biệt, trên cơ sở lý luận, Luận án đã xác định được các nội dung cơ bản về phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực trong quá trình CNH, HĐH, từ đó xây dựng được khung lý thuyết về phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực trong điều kiện CNH, HĐH.

- Với hệ thống tài liệu, số liệu điều tra thực tế, Luận án đã chỉ rõ phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam mới chủ yếu là phát triển theo chiều rộng, giá trị gia tăng trong xuất khẩu thấp; việc phát triển xuất khẩu theo chiều sâu còn nhiều bất cập, hạn chế và yếu kém.

- Bằng việc sử dụng công cụ phân tích: Chỉ số chuyên môn hoá xuất khẩu (ES), Chỉ số cường độ thương mại (TI)... Luận án đã chỉ ra được triển vọng về thị trường, xu hướng chuyển dịch luồng thương mại và khả năng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian qua. Điều này chứng tỏ rằng, khả năng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới là còn rất nhiều tiềm năng. Đây là cơ sở cho việc định hướng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới. Mặt khác, Luận án đã phân tích được thực trạng các điều kiện về nhân lực, về cơ sở hạ tầng thương mại, điều kiện về cơ chế chính sách, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tạo dựng mối liên kết trong phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực. Từ đó Luận án cũng đã chỉ ra được những hạn chế, luận giải rõ về những nguyên nhân yếu kém trong phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam.

- Luận án đã tổng hợp và đưa ra được những dự báo về triển vọng phát triển thị trường nông sản thế giới, dự báo triển vọng một số mặt hàng nông sản thế giới và đưa ra triển vọng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam thời kỳ đến năm 2020. Trên cơ sở đó, đưa ra được các quan điểm, định hướng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực trong xu thế mới về CNH, HĐH và đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể nhằm phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực thời kỳ đến năm 2020.

**Tập thể Giáo viên hướng dẫn**

**Giáo viên hướng dẫn 1**

**Giáo viên hướng dẫn 2**

**Nghiên cứu sinh**

PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan

Nguyễn Thị Chi